



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เปิดตัวหนังสือภาพระดับโลก ฝีมือนักแปล คณะมนุษยศาสตร์ มศว

มูลนิธิซิเมนต์ไทย หรือ มูลนิธิเอสซีจี (SCG) ร่วมกับ นักแปลหนังสือภาพชั้นนำของเมืองไทย แนะนำหนังสือภาพชั้นดีระดับโลก 5 เรื่องชุดใหม่ ในโครงการ 'นำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ 5' มุ่งจุดประกายพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ใช้หนังสือภาพพัฒนาเด็ก เหมาะแก่การอ่านให้เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึง 6 ปี) จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย 5 เรื่อง ได้แก่ ลูกสัตว์ไปกับแม่ แพะสามตัว บินข้ามเวลา บ้านหลังน้อยยามค่ำคืน และ หมีตัวใหญ่ที่สุด หวังสร้าง 'กระบวนการเล่านิทาน อ่านหนังสือ' เป็น วัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสืออย่างยั่งยืนในสังคมไทย



เอสซีจีเปิดตัว 5 หนังสือภาพระดับโลก โดยนักแปลมือทอง จากคณะมนุษยศาสตร์ มศว

คุณสุรนุช ธงศิลา กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า มูลนิธิเอสซีจีดำเนินโครงการนำหนังสือดี สู่เด็กไทย เป็นปีที่ 5 ปีนี้ได้คัดสรรหนังสือภาพระดับโลก (World Class Picture Books)

ที่ได้รับการยอมรับ จากนักวิชาการด้านการศึกษา นักสร้างสรรค์หนังสือเด็กทั่วโลกว่ามีทั้งความดีใน
ด้านสาระและมีความงดงามทางศิลปะ เหมาะแก่การอ่านให้เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึง 6 ปี) โดยได้
จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยอีก 5 เรื่อง ได้แก่ ‘ลูกสัตว์ไปกับแม่’ ‘แพะสามตัว’ ‘บินข้ามเวลา’ ‘บ้านหลัง
น้อย ยามค่ำคืน’ และ ‘หมีตัวใหญ่ที่สุด’ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าของนามปากกา วินนี่ เดอะ บู้ เป็นผู้แปลเรื่อง หมีตัวใหญ่ที่สุด และ
**ผศ.รพินทร คงสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชา
บรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นผู้แปลเรื่อง บ้านหลังน้อยยามค่ำคืน**

**ด้าน อ.อัจฉรา ประดิษฐ์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ (มศว) กล่าวเสริมว่า “ พ่อแม่ที่เล่านิทานให้ลูกฟังเป็นประจำเปรียบเสมือนได้พาลูก
น้อยไปดูงานศิลปะที่เด็กสามารถเปิดอ่านและดูได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการย่อโลกทั้งโลกมาอยู่ใน
มือของเด็ก ให้เขาเผชิญโลกกว้างอย่างปลอดภัย อีกทั้งสามารถใช้หนังสือเป็นเครื่องมือถ่ายทอด
ความรัก เป็นหน้าต่างเปิดประสบการณ์ร่วมกัน เป็นสะพานของความรัก สะพานของความรู้ที่
อยากให้ทุกบ้านมี ”**

ผู้ที่สนใจหนังสือภาพ 5 เรื่องเอกของโลกชุดใหม่นี้ สามารถบริจาคเงินเข้า "กองทุนนำหนังสือดีสู่
เด็กไทย" และรับหนังสือชุดนี้เป็นของสมนาคุณ โดยมูลนิธิเอสซีจี จะนำรายได้ไปจัดซื้อหนังสือภาพ
เพื่อมอบให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โทร. 02586 2547 หรือ เว็บไซต์
www.scgfoundation.org หรือ E-mail: ecd.scgfoundation.org

หนังสือภาพจากโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทยปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก
ปฐมวัยเป็นอย่างดี หนังสือภาพจากโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ 1-4 จัดพิมพ์ไปแล้วกว่า
205,000 เล่ม นับเป็นต้นแบบให้ผู้สนใจในการสร้างสรรค์หนังสือภาพเด็กได้ศึกษา เพื่อยกระดับ
วงการหนังสือภาพของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงเป็นตัวอย่งให้สำนักพิมพ์
ต่างๆ ลงทุนจัดทำหนังสือภาพเด็กในราคาย่อมเยา ทั้งนี้ มูลนิธิเอสซีจีได้นำเงินบริจาคจาก ‘กองทุน
นำหนังสือดีสู่เด็กไทย’ ไปสนับสนุนผลิตหนังสือเพื่อมอบให้เด็กๆ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ขาดแคลนอีก กว่า 80 แห่ง